

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเด็นย่อย 2. จำนวนจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ

1. จังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) หมายถึง การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) พร้อมตรวจประเมินและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบการคงสภาพและมีต่ออายุการรับรองมาตรฐานของสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง และให้มีการยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการขยายผลหรือต่อยอดการพัฒนาแก่เครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด

2. สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนโดยกำหนดเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ทที่เปิดให้บริการและมีการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด (มีการขออนุญาตถูกต้อง)

1.Assessment

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ด้านผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ

ตารางที่ 1 : ข้อมูลจำนวนสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว (setting โรงแรม) จากฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

จังหวัด	จำนวนสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
มุกดาหาร	129
ยโสธร	125
ศรีสะเกษ	89
อำนาจเจริญ	61
อุบลราชธานี	220

ตารางที่ 2 : ผลการดำเนินงานจำนวนจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ ปี 2564

จังหวัด	จำนวนสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว	เข้าร่วมโครงการ	ผ่านการประเมินรับรอง
มุกดาหาร	129	-	-
ยโสธร	125	2	2
ศรีสะเกษ	89	-	-
อำนาจเจริญ	61	-	-
อุบลราชธานี	220	-	-

ด้านผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้ม

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อให้ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้เป็นจำนวนมาก และการฟื้นฟูให้กลับเหมือนดังเดิมต้องมีการจัดการด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมความมั่นคงตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าคาดไว้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จึงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปอย่างช้าๆ จากความกังวลของนักท่องเที่ยวตราบดีที่ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และข้อจำกัดด้านมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการและการขนส่งได้รับผลกระทบมากและฟื้นตัวช้า (Economic Intelligence Center (EIC), 2020) อย่างไรก็ตาม การกลับมาฟื้นตัวใหม่ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างเช่น โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว ในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ ขึ้น นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการใช้ประเมินตนเอง และปรับปรุงเพื่อรับการรับรองจากกรมอนามัยในการยกระดับการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในมาตรการสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในอนาคต และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปลอดภัยจากโรคร้าย มีสุขภาพอนามัยดี และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงานจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ ปี 2564 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี พบว่า สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 2 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานทั้ง 2 แห่ง ปี 2565 มีสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 5 แห่ง อยู่ในระหว่างรอรับการประเมินรับรองมาตรฐานฯ ซึ่งแนวโน้มในการพัฒนางานยังเพิ่มขึ้นได้ซ้ำ

ด้านผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ 2565

ตารางที่ 3 : ผลการดำเนินงานจำนวนจังหวัดพัฒนาและยกระดับสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานฯ ปี 2564-ปี2565

จังหวัด	จำนวนสถานบริการฯ	ปี 2564		ปี 2565	
		เข้าร่วม	ผ่านการประเมิน	เข้าร่วม	ผ่านการประเมิน
มุกดาหาร	129	-	-	-	-
ยโสธร	125	2	2	2	2
ศรีสะเกษ	89	-	-	-	-
อำนาจเจริญ	61	-	-	-	-
อุบลราชธานี	220	-	-	5	รอรับการประเมิน

1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

- มีเว็บไซต์ <https://ghh.anamai.moph.go.th/content> เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน และผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องฯ ได้

- สนับสนุนเอกสารคู่มือต่างๆ

2. Advocacy/ Intervention

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB

PIRAB	การขับเคลื่อน
1. Partner	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดเป็นตัวชี้วัดกระทรวง- มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. Invest	<ul style="list-style-type: none">-เป็นการพัฒนางานที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
3. Regulate and Legislate	<ul style="list-style-type: none">-มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) เป็นแนวทางให้สถานประกอบการใช้ประเมินตนเอง และปรับปรุงเพื่อรับการรับรองจากกรมอนามัยในการยกระดับการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)-กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548-กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551-กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559-ประกาศ กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561-กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561-กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

	-ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
4. Advocate	<p>- กรมอนามัยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ระบบ Cisco Webex Meetings เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564</p> <p>-หนังสือราชการประสานแจ้งผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดในเรื่องแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานฯ</p> <p>- มีแผนการจัดประชุมภาคีเครือข่าย การดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์</p> <p>-จัดเก็บข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ทในระบบประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) บนเว็บไซต์ https://ghh.anamai.moph.go.th ตามขั้นตอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โรงแรมที่สนใจทำการสมัครโดยการกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ 2) คณะกรรมการผู้ประเมินทำการตรวจประเมินโรงแรม ณ สถานที่จริง และรายงานผลการประเมินในระบบ 3) ให้การรับรองโดยประกาศนียบัตรออนไลน์
5. Build Capacity	- มีเว็บไซต์ https://ghh.anamai.moph.go.th/content เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน และผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องฯ ได้

2.2 มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด อำเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผ่านการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำสถานการณ์สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่
3. สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนความรู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพภาคี
4. กำกับติดตามผ่าน การประชุมติดตามงาน ระบบรายงานdigital platform ต่างๆ

2. 3 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

มีแผนการขับเคลื่อน และดำเนินการตามแผน

การขับเคลื่อนตัวชี้วัด	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ชี้แจงเป้าหมายแก่พื้นที่	→											
จัดทำบัญชีค่าเป้าหมาย และผู้ประสานงานในพื้นที่		→										
สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย			→	→								
ติดตามประเมินทางภูเก็ตฟอรัม				→	→							
ติดตามประเมินในพื้นที่					→	→	→	→	→			
จัดทำสรุปข้อมูลรายงาน										→	→	